

ผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ปฎิบัติดีสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน	๑.๑.๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบข้อกฎหมาย และการทำงานแบบบูรณาการ	- ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบข้อกฎหมาย และการทำงานแบบบูรณาการ ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๔ คน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา งดเหล้าเข้าพรรษา ถือศีล ๕ เข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑	- ดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา งดเหล้าเข้าพรรษา ถือศีล ๕ เข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ และร่วมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๑ ทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และเข้าร่วมพิธีวันสำคัญของชาติ	- ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ ๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม-พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๓. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดทำบุญเทศบาลต่างๆ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๑
๒. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปราม การทุจริต	ดำเนินการจัดทำช่องทาง การร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง ช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	- จัดทำช่องทาง การร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เว็บไซต์ <a href="http://www.maesaimittraphap.go.th">www.maesaimittraphap.go.th</a> <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้าน การทุจริต	๓.๑ มีการประชุมติดตามของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน	- มีประชุมประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามงาน ระหว่างผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน โดยจัดประชุมอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๓.๒ กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร	- ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับ ส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ , ปย.๒ และการควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ
	๓.๓ ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้ง ที่มีการดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔.สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๔.๑ จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	- จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๔.๒ เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ดังนี้ ๑. ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน ๒. สรุปการดำเนินการทางวินัยทุกเดือน ๓. ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ